



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

16 กันยายน 2566



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ



ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ

นโยบายด้านสาธารณสุข

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน,ไทยรัฐ) , เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ไทยโพสต์, ผู้จัดการ, การเงินการธนาคารออนไลน์, สำนักข่าวอิศรา, ฐานเศรษฐกิจ, innnews, linetoday, thailandplus, TNN, newtv, thebangkokinsight, MCOT NEWS FM 100.5, ทวีทุกช่อง)

-นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รว.สธ. เปิดเผยหลังประชุมมอบนโยบายแก่ผู้บริหารระดับสูง สธ.ว่า การขับเคลื่อนนโยบายดูแลสุขภาพประชาชนทุกมิติของ สธ. 12 ด้าน ได้แก่ 1.การดูแลสาธารณสุขเขตเมืองด้วยนโยบาย 50 เขต 50 โรงพยาบาล 2.สุขภาพจิต 3.ยาเสพติด สธ.ดูแลการบำบัดรักษา 4.การดูแลมะเร็งครบวงจร ตั้งเป้าให้วัคซิ่นมะเร็งปากมดลูกกับเด็กหญิงอายุ 9-15 ปี อย่างน้อย 1 ล้านโดส เป็นควิก-วิน ใน 3 เดือน 5.การสร้างขวัญกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข รวมถึง อสม. จะเป็นต้นแบบของคนสุขภาพดี 6.การให้บริการทางการแพทย์ปฐมภูมิ การขยายแม่ข่ายของ รพช. เชื่อมโยงกับการบริการปฐมภูมิ 7.ดูแลสาธารณสุขเฉพาะพื้นที่เปราะบาง พื้นที่ชายแดน 8.สถานชิวาภิบาล การดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยระยะท้าย ผู้ป่วยติดเตียง 9.ดิจิทัลเฮลท์ ใช้มิติสุขภาพเพื่อสร้างรายได้ให้ประเทศ เป็นกระทรวงเศรษฐกิจ มีศูนย์ข้อมูลกลางที่อยู่บนคลาวด์ (Cloud) 10.บัตรประชาชนใบเดียวเข้าถึงบริการตามความจำเป็นได้รวดเร็วและมีคุณภาพ 11.ส่งเสริมการมีบุตรอย่างมีคุณภาพ เด็กเกิดใหม่ต้องมีคุณภาพและมีปริมาณเหมาะสม จะเสนอต่อนายกรัฐมนตรีผลักดันเป็นวาระแห่งชาติ 12.การดูแลนักท่องเที่ยวให้ปลอดภัย สร้างความมั่นใจให้นักท่องเที่ยว โดยใน 100 วันแรก สธ.และหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องจะร่วมกันผลักดันนโยบายให้เห็น Quick Win ที่เป็นรูปธรรม เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน ขณะเดียวกันก็ไม่ละเลยการดูแลบุคลากรสาธารณสุขทุกคน เพราะเชื่อว่าเมื่อผู้ให้บริการมีความสุขย่อมส่งผลถึงผู้รับบริการด้วยเช่นกัน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด เว็บไซต์ (ข่าวสด, mono29)

- นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รว.สธ. ให้สัมภาษณ์ว่า นโยบายการยกระดับหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เป็นหนึ่งในนโยบายที่จะทำเป็นควิกวิน (Quick Win) ทั้งการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ดูแลรักษาพยาบาล และฟื้นฟูสุขภาพ และปรับโครงสร้างบริการใช้ดิจิทัลเข้ามารองรับ มีศูนย์ข้อมูลกลางเชื่อมโยงไปทุกสถานบริการ ส่วนเรื่องบุคลากรสาธารณสุขที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ทำให้มีปัญหาการขาดคนเข้าสู่ระบบ คาดหวังว่าถ้าเจรจากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำเร็จ ภายในปี 2568 จะมีกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการข้าราชการกระทรวงสาธารณสุข ส่วนบัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่ จะนำร่องในเขตสุขภาพที่พร้อมก่อน 2-3 เขต ซึ่ง ปลัด สธ.ได้เลือกไว้แล้ว รอประกาศ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, ผู้จัดการ, มติชน, ข่าวสด, innnews, linetoday, hfocus)

-นายสันติ พร้อมพัฒน์ รพช.สธ.กล่าวว่า จะช่วยขับเคลื่อน ก.สธ.ให้เป็นที่พักของประชาชนที่เจ็บป่วย โดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่ห่างไกล ให้เข้าถึงบริการสุขภาพที่สะดวก รวดเร็ว สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการ รวมถึงส่งเสริมการดูแลสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก เพิ่มบุคลากรที่มีคุณภาพให้พอเพียงกับระบบสาธารณสุข รองรับการเป็นสังคมสูงวัย ทำให้ประเทศเดินหน้าไปได้อย่างมั่นคงแข็งแรง สร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจและมีเสถียรภาพ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, ผู้จัดการ)

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดสธ. กล่าวว่า ก.สธ.และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งจะดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายของรพ.สธ. และรพช.สธ.ที่มีความตั้งใจจะพัฒนาระบบสุขภาพในทุกมิติ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ร่วมกับการเมืองอย่างสอดคล้องประสานและไร้รอยต่อ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่จะมุ่งสู่การสร้างสุขภาพคนไทยเพื่อสุขภาพประเทศไทยอย่างยั่งยืน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ผู้จัดการสุดสัปดาห์

-นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ คณบดีวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก ม.รังสิต เสนอบทความแสดงความชื่นชมและสนับสนุน นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รว.สธ. ที่มีความกล้าหาญในการเปิดประเด็นที่จุดประกายความคิดทางสังคมในเรื่องการปรับโครงสร้างประชากรไทย แก้ปัญหาการไม่ยอมมีบุตร ซึ่ง ก.สธ.ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ จึงควรยกระดับให้เป็นวาระแห่งชาติ

แสดงความยินดีกับ รว.สธ.

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, มติชน)

-ผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข นำโดย นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีต่อ นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รว.สธ. และเปิดให้ตัวแทนผู้บริหารและข้าราชการกรมต่างๆ ในสังกัด และหน่วยงานใน

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>กำกับของ สธ.เข้าร่วมแสดงความยินดี กลุ่มสภานิติวิชาชีพด้านสุขภาพต่างๆ ชมรมต่างๆ ในกระทรวง รวมถึงลูกจ้างและพนักงาน กระทรวง 4 ภาค ตัวแทน อสม. คลองหลวง จ.ปทุมธานี และชมรมเครือข่ายพยาบาลควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล เข้าร่วมแสดงความยินดีด้วย นอกจากนี้ ยังมีนางเยาวเรศ ชินวัตร น้องสาวของนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ในฐานะนายกสมาคมชาวเหนือแห่งประเทศไทย และกลุ่มคนสวมเสื้อแดงมาร่วมยินดีด้วยเช่นกัน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน</p> <p>- นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ.รับมอบช่อดอกไม้จากกลุ่มลูกจ้างและพนักงานสาธารณสุข 4 ภาค สมาคมลูกจ้างกระทรวงสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ชมรมพยาบาลโรคติดเชื้อ ที่เดินทางมาแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง พร้อมยื่นข้อเรียกร้องเรื่องค่าตอบแทน สวัสดิการความก้าวหน้าในวิชาชีพ โดยรมว.สธ.รับปากจะแก้ไขปัญหาให้</p>	
<p>รมว.สธ. สั่งบูรณาการทั่วประเทศสกัดไข้หวัดใหญ่</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (nation, thejournalistclub, MCOT NEWS FM 100.5, ทวีช่อง 5, NBT)</p> <p>- นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. กล่าวถึงการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ ล่าสุดสั่งการให้ทุกหน่วยงานในสังกัด สธ.เตรียมความพร้อมรับมือ หลังได้รับรายงานมีผู้ป่วยมากถึง 138,766 ราย ซึ่งเพิ่มขึ้นถึง 3 เท่า โดยการระบาดในรอบนี้เป็นไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A/H1N1 ประเด็นที่น่าเป็นห่วงคือมีการระบาดในโรงเรียน ในสัปดาห์ระหว่างวันที่ 27 ส.ค. - 2 ก.ย. มีรายงานนักเรียนป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่ 101 ราย ในโรงเรียนแห่งหนึ่งใน จ.ลำพูน เบื้องต้นสั่งการให้กรมควบคุมโรคเตรียมพร้อมส่งทีมสอบสวนโรคไปตรวจทุกโรงเรียนในชุมชน ให้ทุก รพ.บริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ รวมถึงขอให้บุคลากรสาธารณสุขเตรียมพร้อม 24 ชม.</p>	-
<p>จีรฐบาลวางยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนกัญชาและกัญชง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ฐานเศรษฐกิจ</p> <p>- นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ คณบดีสถาบันแพทย์แผนบูรณาการและเวชศาสตร์ชะลอวัย ม.รังสิต และโฆษกคณะกรรมการสื่อสารและประชาสัมพันธ์การใช้กัญชาอย่างเข้าใจ กล่าวว่า หากรัฐบาลจะนำกัญชากลับไปเป็นยาเสพติดจะมีผู้ได้รับผลกระทบอีกจำนวนมาก และหากไม่มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังก็จะเกิดการใช้อย่างผิดวัตถุประสงค์ได้เช่นกัน ตอนนี้ท่าทีของรัฐบาลใหม่ยังเป็นการประกาศนโยบายแบบภาพรวม เสนอว่า รมว.สธ.ควรเริ่มจากการรับฟังความคิดเห็นที่รอบด้าน ไม่ใช่แค่กลุ่มหมอหรือแพทย์ชนบทเพียงกลุ่มเดียวซึ่งต่อต้านกัญชามาตลอด แต่ควรฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้ใช้กัญชา ผู้ประกอบการและชาวบ้านที่พึ่งพาตัวเองด้วยกัญชาด้วย</p>	-
<p>ปัญหาเด็กอ้วน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์ คอลัมน์คุณหมอขอบอก</p> <p>- เวทีประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2566 ได้หยิบยกปัญหาเด็กอ้วนมาพูดคุยหาแนวทางแก้ไขปัญหา โดยผู้บริหารกรมอนามัย กรมการแพทย์ ได้ร่วมกันให้ข้อมูลว่า สถานการณ์เด็กน้ำหนักเกินและอ้วนในประเทศไทยเพิ่มขึ้นมากกว่า 2 เท่าใน 20 ปี สาเหตุหลักมาจากพฤติกรรมกิน โดย 1 ใน 3 ของเด็กดื่มน้ำอัดลม อาหารฟาสต์ฟู้ดเป็นประจำ แต่กินผักผลไม้ กินมื้อเช้าลดลง มีพฤติกรรมเนือยนิ่งเพิ่มขึ้น แนวโน้มเด็กอ้วนมีระดับรุนแรงเพิ่มสูงขึ้น และมีภาวะแทรกซ้อน เช่น โรคเบาหวาน โรคทางเดินหายใจอุดกั้น โรคกระดูกและข้อ ส่งผลถึงการให้ทรัพยากรในการรักษาสูงขึ้นอย่างมาก กรมอนามัยจึงเร่งขับเคลื่อนวาระแห่งชาติเพื่อหยุดโรคอ้วนในเด็ก มุ่งลดการตายก่อนวัยอันควรจากโรคไม่ติดต่อในปี 2030 โดยอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วน มีเด็กเป็นศูนย์กลาง ครอบครัว ชุมชน ช่วยสนับสนุน จัดการสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมให้เด็กและครอบครัวมีความรอบรู้เรื่องสุขภาพ ส่วนกรมการแพทย์อยู่ระหว่างจัดทำ (ร่าง) การดูแลส่งต่อในสถานบริการสาธารณสุขแต่ละระดับ</p>	-
<p>ปัญหาเด็กเกิดน้อย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. มติชน, เว็บไซต์ (มติชน, ไทยโพสต์, บ้านเมือง, แนวหน้า, linetoday, ch7, pptvhd36, hfocus)</p> <p>- สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) จัดเวทีสนทนานโยบายสาธารณะ (Policy Dialogue) ครั้งที่ 4 ในหัวข้อเมื่อไทยเข้าสู่สังคมเด็กเกิดน้อย ปัญหาและทางออก เพื่อให้ทุกภาคส่วน และประชาชน ร่วมวิเคราะห์ และเสนอทางออก โดยพบว่าอัตราการเกิดมีเพียง 500,000 คนต่อปี ลดลงปีละ 50,000 คน ส่งผลกระทบต่อแรงงานและระบบเศรษฐกิจ ซึ่งก.พม.ได้เห็นชอบให้จัดสวัสดิการเด็กแรกเกิดแบบถ้วนหน้า สร้างแรงจูงใจให้ผู้คนอยากมีลูกเพิ่มขึ้น</p> <p>นพ.โอฬาริก มุสิกวงศ์ ผอ.กองมารดาและทารก ก.สธ. กล่าวว่า ปัญหาเด็กเกิดน้อยแบ่งได้ 3 กลุ่ม คือ กลุ่มคนไม่อยากมีลูก เป็นกลุ่มซึ่งไม่สามารถเปลี่ยนแปลงความคิดได้ กลุ่มมีบุตรยากซึ่งช่วงหลายปีที่ผ่านมามีการกำหนดสิทธิประโยชน์ต่างๆ เพื่อให้สามารถเบิกจ่ายค่ารักษาได้ กำลังอยู่ในกระบวนการพูดคุย และกลุ่มก้ำกึ่ง ควรมีตัวช่วยบางอย่าง คือ เวลา เงิน และคน เสนอให้นำค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมทั้งค่าคลอดลูก มาลดหย่อนภาษีได้ร้อยละ 100 ช่วยเพิ่มเวลาการลาคลอด ซึ่งในหลายประเทศลาได้หนึ่งปี ยังได้รับค่าจ้างตามปกติ อาจหาหรือกันว่า รัฐบาลและสถานประกอบการคนละครึ่ง และสุดท้ายสร้างदैย์ แคร่คุณภาพ</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>นพ.ประทีป ธนกิจเจริญ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ กล่าวถึง แรงจูงใจที่จะทำให้ผู้คนอยากมีบุตรว่า รัฐบาลควรมีนโยบายและมาตรการต่างๆ ในการสนับสนุน เช่นการลา เศรษฐกิจ ที่สำคัญมากคือมีระบบที่จะรองรับที่มีคุณภาพ และสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการมีลูก ให้คนรู้สึกว่าการมีลูกไม่ใช่ภาระ ลูกจะปลอดภัย รวมทั้งรัฐบาลประกาศนโยบายให้เรื่องนี้เป็นวาระแห่งชาติ ซึ่งจะให้มีการดำเนินการอย่างเต็มที่</p>	
<p>เปิดทรัพย์สิน นพ.ชลน่าน สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า เว็บไซต์ (ไทยรัฐ,แนวหน้า,ผู้จัดการ,เดลินิวส์,ข่าวสด,สยามรัฐ,กรุงเทพธุรกิจ,innews) - ป.ช. เปิดบัญชีทรัพย์สิน ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองรวม 52 ราย กรณีเข้าดำรงตำแหน่งสภาผู้แทนราษฎร (สส.) โดยนพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รว.สธ. แสดงบัญชีทรัพย์สินกรณียุติเข้ารับตำแหน่งสส.เขต 2 จ.น่าน มีรายได้ต่อปี แบ่งเป็นเงินเดือน สส. 1,389,512 บาท ขณะที่ ภรรยาชายที่ติดได้ 45,382,750 บาท มีหนี้สินจากการกู้ธนาคารและสถาบันการเงิน 554,573 บาท ทรัพย์สินของนพ.ชลน่านและภรรยา มีมูลค่ารวมกัน 561,444,058 บาท มีพระเครื่อง 8 ชิ้น มูลค่า 3,710,000 บาท และทรัพย์สินส่วนใหญ่มีภรรยาเป็นผู้ถือครอง มูลค่าสูงกว่า 551 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นที่ดินกว่า 500 ล้านบาท ที่น่าสนใจคือโฉนดที่ดินใน ต.หนองน้ำแดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 38 ไร่ มูลค่ากว่า 218 ล้านบาท และโฉนดที่ดิน อ.เมือง จ.ลำพูน 45 ไร่ มูลค่ากว่า 125 ล้านบาท และยังมีโฉนดที่ดินอื่นในจ.เชียงใหม่ น่าน ลำพูน นครราชสีมา และปทุมธานี ครอบครองรถยนต์ 4 คัน โดยเป็นชื่อของภรรยาทั้งหมด แบ่งเป็นเบนซ์ 2 คัน บีเอ็ม ดับเบิลยู 1 คัน และโตโยต้า อัลพาร์ด อีก 1 คัน ที่น่าสนใจ มีทรัพย์สิน 2 ชิ้นคือ เมฆสิทธิ์หลวงพ่อบัณฑิตอนงค์สี่เหลี่ยมทอง และแหวนเพชร ตาแมวโบราณสีมรกต ที่ระบุเอาไว้ว่าไม่สามารถประเมินค่าได้</p>	-
<p>กรมอนามัยแนะ 6 เทคนิค Lifestyle Medicine วัยเกษียณ สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (แนวหน้า, MCOT NEWS FM 100.5, Radio-สวท.) -นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย แนะนำผู้เกษียณใช้ 6 เทคนิคตามแนวทาง Lifestyle Medicine หรือเวชศาสตร์วิถีชีวิต ด้วยการกินอาหารถูกหลัก มีกิจกรรมทางกายที่เหมาะสม นอนหลับอย่างมีคุณภาพ การควบคุมความเครียด และจัดการด้านอารมณ์ หลีกเลี่ยงสารหรือวัตถุที่เป็นอันตราย มีปฏิสัมพันธ์กับสังคม เพื่อสร้างสุขภาพที่ดีและมีความสุข</p>	-
<p>แคหู่' เสี่ยงสูญเสียการได้ยิน สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน คอลัมน์ สองโรคไขสุขภาพ) เว็บไซต์(ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, สยามรัฐ) - รพ.ราชวิถี กรมการแพทย์ เตือนการแคหู่เองอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อหูชั้นนอก ทำให้มีอาการปวดหู หูอื้อ มีน้ำไหลจากหู หรืออาจเกิดอุบัติเหตุถูกไม้พินสำลีถูกระแทกเยื่อแก้วหูทะลุได้ แนะนำให้หลีกเลี่ยงการแคหู่ ใช้เพียงผ้าเช็ดทำความสะอาดบริเวณนอกรูหูเท่านั้น หากเริ่มมีอาการเจ็บในช่องหู หูอื้อ ปวดหู คันหู การได้ยินลดลง มีเลือดหรือน้ำไหลออกจากหู ควรปรึกษาแพทย์เพื่อรับการรักษอย่างถูกวิธี หากมีภาวะหูชั้นนอกอักเสบ ไม่ทำการรักษา อาจเป็นอันตรายถึงขั้นสูญเสียการได้ยิน</p>	-
<p>โรคน้ำกัดเท้า สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ สำนักข่าวไทย -นพ.ไพโรจน์ สุรัตนวนิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า โรคน้ำกัดเท้ามีลักษณะหลายชนิด ทั้งการอักเสบ ระคายเคือง และติดเชื้อ ขึ้นอยู่กับระยะเวลาและความถี่ที่ผิวหนังสัมผัสน้ำ ซึ่งผิวหนังที่แช่นาน ๆ เซลล์ผิวหนังจะอมน้ำ ทำให้บวมและเปื่อยฉีกขาดได้ โดยเฉพาะบริเวณที่มีการเสียดสี เช่น ง่ามนิ้วเท้า พร้อมแนะนำผู้ป่วยโรคน้ำกัดเท้าในพื้นที่อูทกภัยหรือมีน้ำท่วมขัง ควรดูแลตนเองอย่างถูกวิธี เพื่อลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงต่าง ๆ ที่จะตามมาได้</p>	-
<p>3 สมาคมแพทย์" ห่วงคนไทยป่วยเบาหวานลงไตเพิ่ม สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, linetoday) - สมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย ชมรมหัวใจล้มเหลวแห่งประเทศไทย และสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย ห่วงคนไทยเป็นเบาหวานลงไตเพิ่มมากขึ้น หลังพบสถิติผู้ป่วยอายุน้อยลงเรื่อยๆ สร้างภาระงบประมาณสาธารณสุขในปี 65 แล้วกว่า 2 หมื่นล้าน แนะนำตรวจสุขภาพ คัดกรองโปรตีนไข่ขาวในปัสสาวะ ลดความอ้วน ออกกำลังกายเป็นประจำ</p>	-
<p>วิจัยพบ...มะเร็งคุกคามคนหนุ่มสาว สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ คอลัมน์ สมาร์ทไลฟ์, เว็บไซต์ไทยรัฐ - วารสารการแพทย์ BMJ Oncology เผยผลการสำรวจประชากรนับล้านคนในหลายร้อยประเทศทั่วโลก พบว่าจำนวนคนหนุ่มสาวอายุน้อย โดยเฉพาะผู้ที่มีอายุไม่ถึง 50 ปี ป่วยด้วยโรคมะเร็งเพิ่มขึ้นถึง 79% ในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา โดยเพิ่มขึ้นจาก 1.82 ล้านคน ในปี 1990 มาอยู่ที่ 3.26 ล้านคนในปี 2019 ส่วนผู้ที่เสียชีวิตในวัยเพียง 30-40 ปี เพิ่มสูงขึ้น 27% นักวิจัยให้เหตุผลว่า สาเหตุหลักน่าจะมาจากวิถีชีวิตที่ไม่เอื้ออำนวยให้มีสุขภาพดี, การกินอาหารที่ผิดหลักโภชนาการ, การสูบบุหรี่และบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์, ความอ้วน และชีวิตประจำวันที่ขาดการเคลื่อนไหว ออกกำลังกาย สำหรับมะเร็งที่พบในผู้ป่วยที่อายุต่ำกว่า 50 ปี เพิ่มขึ้นมากที่สุด คือ มะเร็งเต้านม หากไม่เร่งแก้ไขปัญหา อัตราของผู้ป่วยโรคมะเร็งและผู้เสียชีวิตจะเพิ่มสูงขึ้นถึง 31% และ 21% ตามลำดับภายในปี 2030 ภูมิภาคที่มีผู้ป่วยมะเร็งอายุน้อยมากที่สุด ได้แก่ ทวีปอเมริกาเหนือ, พื้นที่แถบโอเชียเนีย</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>วัดความยาวปากมดลูก' ป้องกันคลอดก่อนกำหนด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thecoverage</p> <p>- บอร์ดกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข เขต 4 สระบุรี เห็นชอบ 3 มาตรการป้องกันหญิงตั้งครรภ์คลอดก่อนกำหนด ส่งเสริมให้แม่ลูกมีสุขภาพที่ดี พร้อมทั้งเสนอให้การวัดความยาวปากมดลูกและให้ยา Hormone เป็นสิทธิประโยชน์ใหม่ในระบบหลักประกันสุขภาพ</p>	-
<p>เขตสุขภาพที่ 10 ต่อยอดระบบสุขภาพชุมชน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สยามรัฐ, linetoday)</p> <p>- สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการพัฒนาต่อยอดเพื่อขยายผลรูปแบบระบบสุขภาพชุมชนสู่ระบบบริการสุขภาพอย่างไร้รอยต่อสำหรับผู้สูงอายุเชิงบูรณาการ เขตสุขภาพที่ 10 ปี 2566 - 2567 ระยะที่ 2 โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป้าหมายดำเนินงาน "ผู้สูงอายุรู้เท่าทัน ไม่เจ็บ ไม่ไข้ เป็นแล้วเข้าถึงไวปลอดภัยไร้แทรกซ้อน" ขยายผลสู่พื้นที่อื่นๆ ในเขตสุขภาพที่ 10 จำนวน 33 อำเภอ จาก 5 จังหวัด ได้แก่ มุกดาหาร ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญและอุบลราชธานี</p>	-
<p>10 หน่วยงานร่วมข้อมูลพัฒนาเด็กเล็ก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ไทยรัฐ</p> <p>- นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว. พม. เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกตกลงความร่วมมือ (MOU) เรื่องการใช้ข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาศูนย์เด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ ระหว่าง 10 หน่วยงาน ประกอบด้วย พม. แรงงาน อว. มท. กท. ศธ. สธ. กรุงเทพมหานคร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ร่วมกันนำเข้าข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาศูนย์เด็กปฐมวัย เกิดการบูรณาการฐานข้อมูลเพื่อพัฒนาขีดความสามารถการบริหารจัดการและการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีผลบังคับใช้ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570)</p>	-
<p>กทม. เตรียมรับมือฝุ่น PM 2.5</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ฐานเศรษฐกิจ, มติชน, ข่าวสด, linetoday)</p> <p>- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯ กทม. รับมือฝุ่น PM 2.5 คาดรุนแรงขึ้น เตรียมตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ พร้อมแนะรัฐบาลคูปองประเทศเพื่อนบ้านลดเผาชีวมวล ส่วนการรับมือสุขภาพทางเดินหายใจ กทม.เตรียมจัดซื้อเครื่องฟอกอากาศให้รร.ในสังกัด กทม. ศูนย์รับเลี้ยงเด็กเล็ก เป็นต้น รวมถึงการแจกหน้ากากป้องกันฝุ่น ส่วนการรักษาผู้มีศูนย์บริการสาธารณสุข รพ.ของ กทม.ให้การดูแล</p>	-
<p>วันหลอดเลือดอุดตันโลก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ฐานเศรษฐกิจ คอลัมน์ Tricks for Life</p> <p>- องค์การสากลเกี่ยวกับลิ่มเลือดอุดตันและกลไกการห้ามเลือด (International Society on Thrombosis and Haemostasis: ISTH) ได้กำหนดให้วันที่ 13 ต.ค.ของทุกปีเป็นวันหลอดเลือดอุดตันโลก หรือ World Thrombosis Day (WTD) เพื่อสร้างความตระหนักรู้และเผยแพร่ความรู้การป้องกันให้กับโรคที่เป็นภัยเงียบนี้ ซึ่งมีปัจจัยที่เพิ่มความเสี่ยง 5 รูปแบบ คือ 1. การรักษาตัวใน รพ.และการผ่าตัด 2.ผู้ป่วยโรคมะเร็งเสี่ยงสูงกว่าคนทั่วไปถึง 4 เท่า 3.การใช้ยาคุมกำเนิดหรือยาที่มีส่วนประกอบของเอสโตรเจน 4. ความเสี่ยงจากพฤติกรรมพบว่า การนั่งเป็นระยะเวลานานติดต่อกัน หรือการนั่งในท่าที่เป็นตะคริวเป็นเวลานานกว่า 4 ชม. รวมถึงการสูบบุหรี่และโรคภัยร้ายอื่น 5. หากมีบุคคลในครอบครัวเป็นหลอดเลือดอุดตัน จะมีความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้น ผส่วนกลุ่มผู้สูงอายุมีโอกาสหลอดเลือดอุดตันได้มากกว่า เพราะเลือดจะเหนียวมากขึ้น ขณะที่คนที่มีน้ำหนักตัวมากเกินไป จะมีความเสี่ยงมากขึ้น 2-3 เท่า</p>	-
<p>ลิเบียเยือนแตก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ), เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, เนชั่น)</p> <p>- ยอดผู้เสียชีวิตในเมือง เดอร์นา เมืองชายฝั่งของลิเบีย ที่โดนมวลน้ำจากเขื่อนที่แตกพร้อมกัน 2 แห่ง เพิ่มขึ้นเป็น 11,300 รายแล้ว โดยองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานแห่งสหประชาชาติประเมินว่า มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 30,000 รายในเมืองเดอร์นา และอีกหลายพันคนในหมู่บ้านทางตะวันออก ได้รับความช่วยเหลือจากอียิปต์ แอลจีเรีย และตูนิเซียที่อยู่ใกล้เคียงแล้ว รวมทั้งสหรัฐจะส่งเงินให้กับองค์การบรรเทาทุกข์ และประสานงานเพื่อให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมผ่านสหประชาชาติ</p>	-
<p>จีนเตรียมบริหารจัดการโรคฝีดาษลิง ระดับ B</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ผู้จัดการ</p> <p>- คณะกรรมการสาธารณสุขแห่งชาติของสหรัฐฯ เปิดเผยว่า จีนจะเริ่มบริหารจัดการโรคฝีดาษลิง ในสถานะโรคติดเชื้อระดับ B ซึ่งเป็นระดับเดียวกับโควิด 19 โรคเอดส์ และโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง (SARS) ตั้งแต่วันที่ 20 ก.ย. 2566 จัดลำดับสถานะโรคติดเชื้อไว้ที่ 3 ระดับ</p>	-